



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544

0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Thông cáo đặc biệt về lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Trần Đại Quang, sinh ngày 12/10/1956; quê quán: xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; thường trú tại nhà số 8, phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26/7/1980; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII; Chủ tịch nước (từ tháng 4/2016 đến nay), Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV; Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 10 giờ 05 phút ngày 21/9/2018 (tức ngày 12/8 năm Mậu Tuất), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Suốt quá trình hoạt động, công tác, đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương cao quý, Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa



Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Ảnh: TTXVN

Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Trần Đại Quang với nghi thức Quốc tang.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

(Xem tiếp trang 4)

Đại lễ giỗ Đức Hoàng Nghi Đại Vương

Sáng ngày 23/9, tại khu di tích đền thờ tổ họ Trần Việt Nam và đền thờ Thánh Mẫu Việt Nam (thôn Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà), Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam phối hợp với UBND huyện Hưng Hà tổ chức đại lễ giỗ Đức Hoàng Nghi Đại Vương - Thượng đẳng Phúc thần - húy danh Trần Thủ Huy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố, 10.000 con cháu họ Trần và bà con các dòng họ trên cả nước về tham dự đại lễ.

Đức Hoàng Nghi Đại Vương là một danh nhân lịch sử, người có công lao to lớn trong quá trình dựng nghiệp của nhà Trần, là thân phụ của An Quốc Đại Vương, An Hạ Đại Vương và An Bang Đại Vương, tức Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ. Trong đó, Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ là người có công sáng lập triều Trần, được vua phong làm Quốc thượng phụ

rồi Thái sư. Ông cũng là người thực tế nắm quyền lãnh đạo đất nước những năm đầu triều Trần, củng cố và xây dựng quốc gia Đại Việt vững mạnh cả về chính trị, kinh tế, quân sự, giúp vương triều Trần tròn sứ mệnh của lịch sử giao phó, mở mang bờ cõi, làm rạng rỡ non sông Đại Việt.

Tại đại lễ đã diễn ra nhiều hoạt động tín ngưỡng, tâm linh mang đậm dấu ấn văn hóa thời nhà Trần: rước kiệu, lễ dâng hương bài yết tổ tiên, dâng chúc vãn, tế lễ... Đại lễ là sự kiện trọng đại trong đời sống văn hóa tâm linh của bà con họ Trần Việt Nam; là nghi thức thiêng liêng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn kết tình cảm huyết thống con cháu hậu duệ nhà Trần hướng về cội nguồn, tri ân tổ tiên, phát huy truyền thống đoàn kết trong dòng họ và đoàn kết muôn dân trăm họ trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

MANH CƯỜNG



Thực hiện nghi lễ dâng lộc cúng đường tại đại lễ.

120ha rừng ngập mặn được trồng mới, trồng bổ sung

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án "Phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn ở tỉnh Thái Bình" tại xã Thụy Xuân (Thái Thụy).

Dự án "Phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn ở tỉnh Thái Bình" do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, được thực hiện trong 10 năm (2015 - 2024) tại 4 xã: Thụy Xuân, Thụy Hải (huyện Thái Thụy); Đông Long, Đông Hoàng (huyện Tiền Hải). Tổng kinh phí thực hiện dự án là hơn 2 triệu USD, trong đó tài trợ của Chính phủ Hàn Quốc là 1,9 triệu USD. Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 150.000 USD. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2015 - 2024, các hạng mục của dự án gồm: bảo vệ 800ha rừng ngập mặn hiện có; trồng mới, trồng bổ sung 160ha. Đến nay, các địa phương trong dự án đã trồng mới được 60ha, trồng bổ sung 60ha, bảo vệ an toàn cho 800ha rừng hiện có. Dự kiến, trong năm 2018 sẽ hoàn thành các hạng mục của dự án.

Dự án giúp tăng cường nhận thức và năng lực cho cán bộ và người dân địa phương về trồng mới, phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn, phát triển sinh kế bền vững cho người dân.

LƯU NGÂN

Trên 507 tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng

Nhằm sớm bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công, thời gian qua, các huyện, thành phố đã tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhất là tại các dự án trọng điểm như dự án tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình với quốc lộ 38B và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa phận tỉnh Hưng Yên, đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình và cầu La Tiến; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà, giai đoạn 1 đoạn từ thành phố đến đường tỉnh 453; dự án mở rộng khu công nghiệp Tiên Hải; các dự án khu dân cư, khu tái định cư. 9 tháng đầu năm, hệ thống trung tâm phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh đã thực hiện giải phóng mặt bằng 114 dự án, diện tích đất thu hồi 132,495ha, số tiền bồi thường, hỗ trợ trên 507 tỷ đồng.

Thời gian tới, các địa phương tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, với mục tiêu bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người dân, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo, góp phần đáp ứng tiến độ thi công các dự án, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

MINH NGUYỆT

14.382 hội viên cựu chiến binh vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội

Thời gian qua, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) đã chú trọng đẩy mạnh phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Cùng với việc thường xuyên tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng các tiến bộ mới vào sản xuất, các cấp hội còn tăng cường quản lý vốn vay ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, từ đó nâng cao hiệu quả vay vốn của các hội viên. Từ số dư nợ cho vay ban đầu chỉ đạt hơn 30 tỷ đồng, đến ngày 31/8, toàn tỉnh đã có 14.382 hội viên CCB đang vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ cho vay đạt gần 389 tỷ đồng, tăng gần 13 lần so với thời điểm đầu triển khai. Từ nguồn vốn đó, hội viên CCB đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn đầu tư nuôi trồng cây, con có giá trị kinh tế cao, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Đến nay, số hội viên CCB nghèo chỉ còn chiếm 0,95%, số hội viên CCB cận nghèo chỉ còn chiếm 0,98% tổng số hội viên.

MINH HƯƠNG

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác xã hội trường học

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật vừa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác xã hội trường học.

Tại hội nghị, 65 cán bộ, giáo viên và người lao động của Trường được giảng viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội truyền đạt một số kiến thức cơ bản về công tác xã hội, trong đó tập trung vào các nội dung về công tác xã hội trong trường học; khái niệm công tác xã hội trong trường học; một số vấn đề trong trường học hiện nay; vai trò của nhân viên công tác xã hội đối với học sinh, phụ huynh, thầy cô giáo và nhà quản lý giáo dục; một số kỹ năng cơ bản trong công tác xã hội trường học; các phương pháp làm việc công tác xã hội trong trường học; vai trò của nhân viên công tác xã hội với một số vấn đề nảy sinh trong trường học...

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ, giáo viên và người lao động của Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật nắm rõ các kiến thức về công tác xã hội trong trường học, từ đó triển khai có hiệu quả các hoạt động xã hội trong trường.

NGUYỄN CƯỜNG

Tiền Hải Họp báo về kỷ niệm 190 năm thành lập huyện

Huyện Tiền Hải vừa tổ chức họp báo về lễ kỷ niệm 190 năm thành lập huyện (1828 - 2018). Dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của trung ương và trong tỉnh.

Tại cuộc họp báo các đại biểu đã nghe về công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm thành lập huyện Tiền Hải. Trong đó, trước lễ kỷ niệm, huyện Tiền Hải đã phối hợp với các cơ quan truyền thông tích cực tuyên truyền về đất và con người Tiền Hải với truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường qua các thời kỳ lịch sử. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tạo khí thế vui tươi, phấn khởi ở khắp các địa phương trong toàn huyện. Tổ chức triển lãm bảo ảnh về mảnh đất, con người Tiền Hải và tổ chức hội chợ triển lãm về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều công trình xây dựng thiết thực chào mừng lễ kỷ niệm được hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Lễ kỷ niệm tổ chức vào ngày 13/10/2018, tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện.

MANH THẮNG

Để không "rớt" chuẩn nông thôn mới

(Xem trang 2)



Diện mạo nông thôn mới xã Chi Hòa (Hưng Hà).

Ảnh: MINH ĐỨC

Nâng cao chất lượng giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND cấp tỉnh ban hành

(Xem trang 3)